

Nâng cao kỹ năng tìm kiếm đề tài, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao

07:49 04/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong hai ngày 3 - 4/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí cho gần 50 hội viên, phóng viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đang công tác, làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe các giảng viên; Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nguyễn Văn Hòa, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi, truyền đạt các nội dung kỹ năng tìm kiếm đề tài, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Các yếu tố trong sáng tạo nội dung và phương thức kể chuyện đa phương tiện; quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; kỹ năng viết tin bài đa nền tảng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí; kỹ năng sản xuất video, clip hiện đại cho báo chí; kỹ năng số hóa và khai thác dữ liệu dành cho nhà báo; kỹ năng viết phóng sự hiện đại tham gia các giải báo chí được các giảng viên được các giảng viên thảo luận.



Toàn cảnh lớp tập huấn_Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã tham gia trao đổi và thảo luận những vấn đề nêu trên giúp cho các học viên bổ sung thêm kiến thức, thông tin và kinh nghiệm về sự phát triển báo chí, sản xuất tác phẩm báo chí chất lượng cao trên các nền tảng số hiện nay.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các phóng viên, nhà báo, biên tập viên trong thời đại số, trong điều kiện truyền thông số và báo chí đa nền tảng đang bùng nổ nhằm bắt kịp với sự thay đổi, chuyển đổi số báo chí.

Các giảng viên đã truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức thông qua các bài giảng, trao đổi trực tiếp tại lớp học giúp học viên nâng cao kỹ năng tìm kiếm đề tài, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao phát trên các nền tảng số theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần phát huy hiệu quả vai trò của báo chí địa phương trong tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/nang-cao-ky-nang-tim-kiem-de-tai-sang-tao-tac-pham-bao-chi-chat-luong-cao>